



THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024 TÊN NGÀNH: **Kinh tế nông nghiệp**

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH:

Ngành Kinh tế nông nghiệp đào tạo cử nhân kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, giữ vai trò định hướng cho quá trình chuyển đổi nền nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Sinh viên ngành Kinh tế nông nghiệp được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế và kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, kiến thức về nghiên cứu thị trường, phương thức sản xuất, chiến lược kinh doanh. Bên cạnh đó, sinh viên được trang bị kỹ năng phát hiện và phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh của các tổ chức kinh tế và các cấp địa phương

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân ngành kinh tế nông nghiệp có kiến thức chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng động sáng tạo để tổ chức, quản lý sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và tự khởi nghiệp.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Chương trình đào tạo 4 năm, gồm 127 tín chỉ (**trong đó 45 tín chỉ giáo dục đại cương, 69 tín chỉ giáo dục chuyên nghiệp, 3 tín chỉ thực tập nghề nghiệp và 10 tín chỉ thực tập tốt nghiệp**)

TỔ HỢP XÉT TUYỂN: A00; B00; C02; A01.

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế nông nghiệp hướng tới các kiến thức, kỹ năng sau đây:

Về kiến thức: Có khả năng vận dụng được những nguyên lý kinh tế trong sản xuất kinh doanh; triển khai được các hoạt động Marketing, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường; Thực hiện được các bước lập kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá theo chuỗi giá trị.

Về kỹ năng: Phân tích và vận dụng được các chính sách của nhà nước trong phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó sinh viên có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có tư duy phản biện. Có kỹ năng vận dụng hệ thống kiến thức được trang bị để phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và chương trình - dự án phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi ngành nông nghiệp và ở địa phương. Có kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực kinh tế; xã hội; chuyên sâu về kinh tế và kinh doanh nông nghiệp... Có bản lĩnh nghề nghiệp, có khả năng thích ứng linh hoạt trước diễn biến của thực tiễn. Có kỹ năng xác định và giải quyết vấn đề trong phạm vi chuyên môn, sáng tạo trong công việc, cập nhật kiến thức, độc lập nghiên cứu và tự học để đáp ứng yêu cầu của công việc. Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm...

CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI RA TRƯỜNG

- Cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, kinh tế nông nghiệp và nông thôn từ cấp Trung ương đến địa phương.
- Cán bộ trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức sản xuất, tổ chức tài chính và ngân hàng.
- Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường, viện, trung tâm nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành.
- Chuyên gia trong các tổ chức phi chính phủ về nông nghiệp, nông thôn, các công ty tư vấn về kinh tế, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.
- Cử nhân ngành kinh tế nông nghiệp có thể tự tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp

TUAF - CÙNG BẠN RA THẾ GIỚI ✨ ✨ ✨ ✨

📍 Địa chỉ : Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

🌐 Website: <http://tuaf.edu.vn> - <http://tuyensinh.tuaf.edu.vn>

✉ Email: trungamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn

☎ Hotline: 0965.808.518; 0965.809.518

Trưởng Bộ môn: **Cô Hồng 0982 640 119**